



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โดยการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ

ตามประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้น

บัดนี้ การประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)
กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการสอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)

ลำดับที่สอบ

ชื่อ - สกุล

๐๓

นายชาญ

ห้อยยี่งู

๑๐

นายพิศุทธิ์

ธีระดิษฐ์

ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลาและสถานที่ในตารางสอบดังนี้

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
การประเมินความรู้ความเหมาะสม กับตำแหน่งสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)	วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. รายงานตัวเวลา ๑๓.๓๐ น.	ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตราด

ค) ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดติดน
เป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบตามวัน
เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะก็ได้


๔. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
โดยเคร่งครัด

๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ง) การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

โรงพยาบาลตราดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ
ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
และทาง www.thathospital.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายสุชาติ ตันตินิรามัย)
ประธานคณะกรรมการ

ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ